

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวง

๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๓๒๐๗

<http://www.mfa.go.th>

หัวข้อเรื่อง : “การต่างประเทศ 5 มิ”

<https://youtu.be/VfT5dR9sA9M>

คนไทยทุกคนทราบดีว่า วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ของทุกปีเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย แต่หลายท่านอาจยังไม่ทราบว่า วันที่ ๑๔ เมษายนของทุกปียังเป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการต่างประเทศด้วย เนื่องจากในช่วงต้นของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การต่างประเทศและการคลังของแผ่นดินยังอยู่รวมกันภายใต้กรมท่า ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกกรมพระคลังมหาสมบัติออกจากกรมท่า เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๑๘ เป็นต้นมา

ตลอดช่วงเวลา ๑๔๔ ปี กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินภารกิจและบทบาททั้งในเชิงรับและเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการต่างประเทศของไทยอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน การต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเราทุกคนอีกต่อไป และหลายท่านยังได้ตระหนักดีว่า การต่างประเทศเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากเพียงใด เพราะเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทั่วทุกมุมโลกล้วนส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและคนไทยไม่มากก็น้อย

เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ไทยจำเป็นต้องร่วมมือกับมิตรประเทศและประชาคมโลกเพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนความร่วมมือและการพัฒนาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน และในฐานะที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลในการดำเนินงานด้านการต่างประเทศเพื่อช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กระทรวงการต่างประเทศจึงได้จัดทำแผนแม่บทด้านการต่างประเทศของไทย ระยะ ๒๐ ปี หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “การต่างประเทศ 5 มิ” เพื่อให้ภารกิจด้านการต่างประเทศมีความใกล้ชิดกับประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศและประชาชนใน ๕ ด้าน ได้แก่ มีความมั่นคง เสถียรภาพ ปลอดภัย (Security) มีความมั่งคั่งและยั่งยืน (Sustainability) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) มีมาตรฐานสากลและศักยภาพ (Standard) และมีพลัง (Synergy)

มีความมั่นคง หากเปรียบประเทศไทยเป็นบ้านหลังหนึ่ง เราก็คงอยากอยู่ในบ้านที่ปลอดภัย มีเพื่อนบ้านที่คอยช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกัน การต่างประเทศจึงมุ่งสร้างมิตรประเทศและพันธมิตรรอบด้านร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อให้ประเทศมีเสถียรภาพ คนไทยมีชีวิตที่มั่นคง ปลอดภัย

มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน การต่างประเทศมุ่งส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อผ่านความร่วมมือกับนานาชาติตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุนของไทย รวมถึงสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศและประชาคมโลก เพื่อให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น คนไทยพึ่งพาตนเองได้ มีกิน มีใช้ ชั่วลูกชั่วหลาน

มีมาตรฐานสากล ประเทศไทยเปรียบเสมือนอยู่ในหมู่บ้านหลังใหญ่ที่เรียกว่า ประชาคมโลก ซึ่งมีกฎกติกาที่ตกลงและยอมรับร่วมกัน การต่างประเทศจึงมุ่งให้ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาด้านมาตรฐานสากลที่เป็นอุปสรรคต่อไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยตรงแล้ว ยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของไทย สร้างโอกาสและช่องทางให้เกิดการค้า การลงทุน และการดำเนินธุรกิจระหว่างไทยกับต่างประเทศอีกด้วย

มีสถานะและเกียรติภูมิ เมื่อเราอยู่ในหมู่บ้านที่เรียกว่า ประชาคมโลก ก็ย่อมอยากให้มีคนคบหาต้อนรับ มีเกียรติภูมิ และมีบทบาทสำคัญในฐานะสมาชิกของประชาคมโลก การต่างประเทศจึงมุ่งส่งเสริมให้ประเทศไทยและคนไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเสมือนด่านหน้าที่จะปูทางไปสู่การยอมรับนับถือและความร่วมมือระหว่างกัน

มีพลัง การต่างประเทศมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ อย่างบูรณาการเพื่อให้มีเอกภาพ โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับระบบที่ประเทศไทยและ “การทูตประชาชน” และส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกำหนดและขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายต่างประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างมิตรประเทศและหุ้นส่วนความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อสร้างพลังและอำนาจต่อรองของประเทศไทยในเวทีโลก

๔ เมษายน ๒๕๖๒